

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND- ĐCNN
V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
trên địa bàn xã.

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng các thôn.

Theo thông tin từ Bộ nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 410 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố, buộc tiêu huy trên 17.400 con (tăng 53,74% so với cùng kỳ năm 2023); 44 xã của 13 tỉnh, thành phố đã có dịch Lở mồm long móng (LMLM); 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện động vật nghi mắc bệnh Đại; trên 60 xã của 09 tỉnh có dịch Viêm da nổi cục (VDNC); 7 tỉnh, thành xảy ra Cúm gia cầm (CGC) A/H5N1, buộc tiêu huỷ trên 12.000 con gia cầm, đặc biệt đã có 01 người chết vì nhiễm vi rút CGC A/H5N1 và 01 người nhiễm vi rút CGC A/H9N2. Để phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã yêu cầu thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Giao cho công chức Văn hóa: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, hướng dẫn người dân chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi an toàn dịch bệnh, chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện.

2. Đối với các thôn: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh báo cáo ngay về UBND xã để kiểm tra, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

3. Giao cho công chức Địa chính- Nông nghiệp và cán bộ thú y xã: Khẩn trương rà soát đàn vật nuôi, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đối với đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, chưa được tiêm vắc xin VDNC đợt 1 năm 2024, đàn vật nuôi mới phát sinh trong diện tiêm phòng, triển khai tiêm phòng đợt 2 đối với vắc xin VDNC. LMLM, CGC đảm bảo đạt tỷ lệ 100% đàn vật nuôi thuộc diện tiêm được tiêm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Xác định tiêm phòng vắc xin là giải pháp quan trọng, tiết kiệm, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống bệnh với tình hình hiện nay.

Quản lý chặt chẽ việc mua bán trâu, bò, nhất là con giống trên địa bàn đảm bảo trâu, bò giống khi đưa vào chăn nuôi phải đủ tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thú y theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, nhất là cung ứng giống theo chương trình, dự án phát triển sản xuất. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh

thú y tại các cơ sở giết mổ trâu, bò, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở ý giết mổ, thu gom không đảm bảo quy định.

Nắm bắt thông tin chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo UBND xã để tổ chức lấy mẫu xác định dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu CC ĐC-NN; Cán bộ thú y; CC Văn hóa; Trưởng các thôn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng các thôn (t/h)
- CC Văn hóa (t/tr);
- Lưu: VT, ĐCNN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Văn Thông